

WORD

¹⁸"Kung napopoot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyong ako ang una nilang kinapootan.

¹⁹Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napopoot sila sa inyo. ²⁰Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita." **JUAN 15:18-20**

Batay sa Kanyang sariling karanasan, si Jesus ay kinamuhian at inusig ng mundo. Sa katunayan, sa kabila ng kawalan ng kasalanan, naranasan Niya ang kamatayan sa krus. Dahil dito, ipinangako Niya sa Kanyang mga taga sunod na sila man ay uusigin at kamumuhian ng mundo. Sa kabila ng mga pag-uusig, ang Kanyang mga taga sunod ay hindi umurong. Sa katunayan, nagdulot pa ito paglaganap ng Salita ng Diyos ng may katapangan at pagkamaalab. Bilang mga taga sunod ni Jesus, dapat nating malaman at tanggapin na ang pag-uusig ay kabilang sa pagtawag sa atin ng Diyos. Ito ay mangyayari. Sa araling ito, ating alamin kung bakit tayo uusigin.

1 Tayo ay hindi napapabilang sa mundong ito.

"Hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo." **JUAN 17:16**

Dahil tayo ay kabilang sa Diyos at nagiging katulad Niya araw-araw, mahalagang ating maintindihan na ang mundo ay hindi natin tahanan. Hindi tayo nabibilang sa mundong ito dahil nabibilang tayo sa Diyos. Hindi tayo nag-iisip o namumuhay tulad ng mundo. Sa halip, tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Para sa atin, ang buhay natin ay hindi natatapos dito at hindi para lamang sa mundong ito. Nasaan ang ating pagkamamamayan (Mga Taga-Filipos 3:20)?

2 Tayo ay namumuhay na maka-Diyos.

Ang totoo, lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Jesu-Kristo ay daranas ng pag-uusig. **2 TIMOTEO 3:12**

Dahil tayo ay hindi napapabilang sa mundong ito, dapat tayong mamuhay ng naiiba sa mundo. Dapat tayong mamuhay ng maka-Diyos. At kung atin itong gagawin, ipinangako sa Bibliya na tayo ay makararanas ng pag-uusig. Alalahanin ang isang pagkakataon na ikaw ay inusig o ipinahiya dahil sa iyong pananampalataya. Ano ang nangyari sa sitwasyong ito?

3 Ating ipinangangaral ang Magandang Balita.

¹⁰"Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooboan ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. ¹¹Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig, at pinaparatangan ng masama. ¹²Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit." **MATEO 5:10-12**

Dahil tayo ay mga taga sunod ni Jesus, at sinasabi natin sa iba ang Kanyang mga ginawa para sa atin sa krus, tayo ay uusigin. Subalit sinabi ni Jesus na ang mga inuusig ay pinagpala at makatatanggap ng gantimpala sa langit. Ano ang naging tugon ng sinaunang simbahan sa mga pag-uusig na kanilang natanggap dahil sa Salita ng Diyos (Mga Gawa 4:29,30)?